



กรมควบคุมโรค

# ข่าวสารเพื่อสื่อมวลชน

## กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

โทร. 0 2590 3855 โทรสาร 0 2590 3986



กรมควบคุมโรค

### กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ เน้นมาตรการเข้มข้น ในด้านชุมชน เพื่อเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ขับขี่ หวังลดอุบัติเหตุในถนน อบต./หมู่บ้าน

วันนี้(19 ธันวาคม 2557) ที่ว่าการอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอหนองเสือ โดยร่วมการประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ(District Health System : DHS) และคณะทำงานด้านอุบัติเหตุจราจร พร้อมรับฟังสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ การดำเนินงานด้านอุบัติเหตุทางถนนที่ผ่านมา การเตรียมการในการดำเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 รวมถึงการสาธิตทางการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการในตำบล/หมู่บ้าน(ด้านชุมชน) แบบการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายในชุมชน

นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า เทศกาลปีใหม่ของทุกปีจะมีวันหยุดหลายวัน ส่วนใหญ่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งมีการใช้รถใช้ถนนกันมาก จึงมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้ง โดยในเทศกาลปีใหม่ 2557 ที่ผ่านมา (ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน) พบผู้เสียชีวิต 366 ราย เกิดอุบัติเหตุ 3,174 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 3,345 ราย สาเหตุสำคัญของการบาดเจ็บและเสียชีวิต คือ การดื่มสุรา การขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย และพบว่า รถจักรยานยนต์ เป็นยานพาหนะที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.30 รองลงมาเป็นรถปิคอัพร้อยละ 16.67 ส่วนสถานที่เกิดเหตุ มากสุดพบในถนน อบต./หมู่บ้าน รองลงมาเป็นถนนของกรมทางหลวงและทางถนนกรมทางหลวงชนบท ตามลำดับ สำหรับทางถนนในเมือง(เทศบาล) จะเกิดอุบัติเหตุ้น้อยมาก

ในส่วนกระทรวงสาธารณสุข มีความพร้อมให้บริการรักษา ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน หากประชาชนได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินอันตรายถึงแก่ชีวิต สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ทันที ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อนแต่อย่างใด ตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินมาตรฐานเดียวของรัฐบาล โดยมีการดำเนินการหลักใน 2 ด้าน คือ 1.ด้านการป้องกัน มีการรณรงค์ให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่คอยสอดส่องดูแลการห้ามขายสุราในสถานที่และเวลาห้ามขาย และการห้ามขายสุราให้กับเด็กอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี 2.ด้านการรักษาพยาบาล ให้มีการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลทุกระดับ พร้อมให้บริการรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ การเตรียมพร้อมของหน่วยต่างๆ ในโรงพยาบาล รวมถึงการส่งต่อด้วย

นายแพทย์โสภณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขับเคลื่อนงานอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอหนองเสือครั้งนี้ ได้ให้แนวทางการดำเนินงานตามที่กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนผ่านกระบวนการทำงานของระบบสุขภาพอำเภอ(District Health System : DHS) โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งตรงกับแนวคิดของการทำงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) ที่ให้มีการดำเนินงานของ(ศปถ.) ระดับอำเภอ

ที่สำคัญมีข้อมูลและการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาพบว่า เหตุส่วนใหญ่เกิดในชุมชน/อบต. จึงควรให้อำเภอ/ตำบล/ชุมชน ดำเนินการดังนี้ 1.ก่อนเทศกาล ให้มีการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล หาความเสี่ยงทั้งคน/รถ/ถนน และจุดที่ขายสุรา เพื่อร่วมหามาตรการชุมชน จัดการจุดเสี่ยงนั้นๆ ทางเชื่อม/ทางแยก ป้าย/กั้นไม้บดบังทัศนวิสัย เตรียมประสานเส้นทางนำส่งผู้บาดเจ็บแต่ละพื้นที่ทั้งระดับตำบลและหมู่บ้านไปสูโรงพยาบาล 2.ช่วงเทศกาล ตั้งด่านชุมชนโดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนในชุมชนและประชาชน เน้นทำงานเชิงรุก(ไม่นั่งเฝ้าต้นตอ) เช่น ไปบ้านที่มีงานเลี้ยง ประคบกลุ่มเด็กเยาวชนไม่ให้มีการดื่ม เน้นจักรยานยนต์ต้องใส่หมวกกันน็อค/ไม่ให้ขับรถเร็ว หรือสม./แม่บ้านดูแลห้ามดื่มหรือดื่มแล้วห้ามขับ ใช้ด่านสกัดกั้นการเมาแล้วขับรถออกไปสู่ถนนใหญ่ที่มีรถใช้ความเร็วสูง ที่สำคัญควรติดตามผลและทบทวนการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ข้อมูลรายวันและจัดทีมในระดับอำเภอเพื่อสอบสวนเหตุ วิเคราะห์ปัญหาที่ทำให้เกิดเหตุหรือเสียชีวิตในพื้นที่ และ 3.หลังเทศกาล ควรมีการติดตามผลต่อเนื่อง ทบทวนการทำงาน และวางแผนการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนให้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี

“ในโอกาสเทศกาลปีใหม่นี้ ขอให้ประชาชนที่จะเดินทางในช่วงดังกล่าว ผู้ขับขี่รถขอให้งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนออกเดินทางพักผ่อนให้เพียงพอ อย่าลืมหาคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง สำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่และโดยสาร อย่า ลืมสวมหมวกกันน็อคทุกครั้งี่ขับขี่ ที่สำคัญหากพบเห็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หากเป็นไปได้ไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเอง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายแทรกซ้อนได้ เช่น เกิดความพิการ โดยเฉพาะในผู้บาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง กระดูกต้นคอ ซึ่ง บางครั้งอาจไม่มีบาดแผลปรากฏให้เห็น จึงขอให้โทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ โทร 1669 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ จะเกิดความปลอดภัยกับผู้บาดเจ็บมากขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักโรคไม่ ติดต่อ โทร 02-951-0042 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422” นายแพทย์โสภณ กล่าวปิดท้าย

\*\*\*\*\*

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค  
โทรศัพท์ :0-2590-3862 :โทรสาร /0-2590-3386  
วันที่ 19 ธันวาคม 2557